



สรุปการปาฐกถาพิเศษ

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ ๓๖

๘๕ ปี แห่งความทุ่มเท

ให้ไทยแก่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 36 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ในปี 2561 ด้านการกระจุกตัวการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเมืองที่มีศักยภาพสูง พบว่า 10 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูง อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตาก และจังหวัดในภาคตะวันออก ในขณะที่ 10 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุด ส่วนมากอยู่ในภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแม่ฮ่องสอน โดยการกระจุกตัวของรายได้ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคม การเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ เห็นได้ว่าในภาคอุตสาหกรรมและบริการนั้น สามารถสร้างรายได้ประชาชาติ (GDP) ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 70 ในขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 ของ GDP เท่านั้น แต่กลับมีกำลังแรงงานในภาคเกษตรมากถึง 1 ใน 3 ของกำลังแรงงานทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคนจำนวนมากของประเทศยังต้องการการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว

2.. การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบ

บูรณาการ รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแบบแผนในการดำเนินงานคือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูปประเทศ ที่เน้นการพัฒนาลงสู่พื้นที่ ทั้งในด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านการสร้าง



ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างหลักประกันทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีแผนความมั่นคงแห่งชาติ เช่น แผนกิจการชายแดนด้านบ้านชวก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนไทย-ลาว โดยในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ผลักดันจนเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ

3.. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ผ่านการจัดประชุมและการลงพื้นที่ตรวจราชการ ทั้งในระดับภาคและระดับกลุ่มจังหวัด แต่อย่างไรก็ดี ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยมีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนจังหวัด

4. โครงการและกิจกรรมต้นแบบในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินงานของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่ผ่านมา ได้จัดโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท ผ่านประชาคมของหมู่บ้าน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อตั้งนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน ลดการย้ายถิ่นของคนในชุมชน ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านดอนไถ่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่ทำเครื่องเบญจรงค์, เกาะยอ จังหวัดสงขลา ที่โดดเด่นในด้านผ้าทอ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง บ้านสะพาน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า กระเป๋า และหมอนอิง

นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน แต่ยังต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางภาครัฐและภาคเอกชนอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงบริการของภาครัฐ ทั้งด้านเกษตร สุขภาพ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จาก 4 ประเด็นข้างต้น นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ก็ต่อเมื่อมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายใต้นโยบายที่สอดรับกันในลักษณะฟันเฟือง โดยเฉพาะหอการค้าไทยซึ่งถือเป็นองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ที่มีสมาชิกและเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ สามารถรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการดำเนินงานร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

.....